
Fundargerð aðalstjórnar Ungmennafélags Grindavíkur 

 
Fundurinn var haldinn í Gjánni og hófst kl. 17:30 Miðvikudaginn 31. Mai 2023 

 

Mættir sjórnarmenn: 

Klara Bjarnadóttir , Gunnlaugur Hreinsson, Kjartan Fr. Adolfsson , Bjarni Svavarsson og 

Ásgerður H Karlsdóttir 

 

Mættur starfsmaður 

Jón Júlíus Karlsson framkvæmdastjóri 

 

Byrjað var á því að ákveða að hafa sömu starfsskiptingu og hefur verið. 

Tekið var fyrir bréf sem Guðmundur Bragason sendi stjórn UMFG varðandi greiðslur til 

unglingadeilda Kjartan var búin að kryfja bréfið vel og fara ofan í saumana á fyrirkomulaginu á 

skiptingu styrkja frá bænum og æfingagjöldum. 

Kjartan er einnig búin að taka saman í bréf útskýringar hvernig kerfið virkar og ætlar hann að 

fara betur yfir það og senda síðan unglingaráði. 

Gulli fór á fund hjá UMFÍ ánægður að þeir séu komnir með skrifstofu á sama stað og ÍSÍ  

Við eigum að sækja um styrki til fræðslu og verkefnasjóðs. 

Það þarf að ath. bókina  á Þorbirni. 

Og athuga með að lottó skipting miðist við fjölda íbúa á aldrinum 0-17 ára. 

 

Fleira ekki gert fundi slitið. 


